

สาระ: ลูกๆ ที่แสนหวานตัดขาดจากทุกคนอื่นและเชื่อมโยงตนเองกับผู้เดียว มองดูกันและกันด้วยสายตาของความ เป็นพี่น้องเพศชายและลูกจะไม่สังเกตเห็นร่างกาย สายตาของลูกจะไม่เสียไปและจะมีพลังในคำพูดของลูก

คำถาม: พ่อเป็นหนี้ลูกๆหรือลูกๆเป็นหนี้พ่อ?

คำตอบ: ลูกๆ คือผู้ที่มีสิทธิ์และพ่อก็เป็นหนี้กับลูก ลูกๆ ได้ทำทานและพ่อต้องให้หนึ่งร้อยเท่าเป็นการตอบแทนสำหรับสิ่งเหล่านั้น ไม่ว่าอะไรก็ตามที่ลูกๆ ให้ในนามของพระเจ้าลูกๆ จะได้รับผลตอบแทนของสิ่งนั้นในชาติเกิดต่อไปของลูก ลูกให้ข้าวหนึ่งกำมือและกลายเป็นนายของโลกและตั้งนั้นลูกควรที่จะมีความใจกว้างอย่างมาก อย่าได้มีความคิดว่า “ฉันให้แก่บาบาแล้ว”

โอมชานติ ลูกต้องอธิบายที่พิพิธภัณฑ์และนิทรรศการว่านี่คือยุคบรรจบพบกันที่เป็นสิริมงคลที่สุด เพียงลูกเท่านั้นที่รู้คิด และตั้งนั้นลูกต้องอธิบายเป็นอย่างมากแก่ทุกคนว่านี่คือยุคบรรจบพบกันที่เป็นสิริมงคลที่สุด สถานที่ของงานรับใช้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือพิพิธภัณฑ์ ผู้คนมากมายก็ไปที่นั่น แต่มีลูกที่มีค่าและมีประโยชน์ต่องานรับใช้ที่ดีนั้นมีจำนวนน้อยมาก ศูนย์ทั้งหมดคือสถานที่ของงานรับใช้ ที่ศูนย์ในเดลีก็มีการเขียนไว้ว่า พิพิธภัณฑ์ทางจิต นั้นไม่ใช่ความหมายที่ถูกต้อง ผู้คนมากมายถามคำถามลูกว่า ท่านกำลังทำงานรับใช้อะไรเพื่อภารต? พระเจ้าพูดว่า นี่คือปา ในเวลานี้ลูกอยู่ในยุคบรรจบพบกัน ลูกไม่ได้เป็นของป่าหรือสวนดอกไม้ เวลานั้นลูกกำลังทำความเพียรพยายามเพื่อจะไปสู่สวนดอกไม้ ลูกกำลังเปลี่ยนอาณาจักรของราวันนี่ไปเป็นอาณาจักรของราม ผู้คนถามลูกว่าลูกสามารถครอบคลุมค่าใช้จ่ายของลูกได้อย่างไร บอกรวมกันว่า เราบราห์มาคุมารีเราครอบคลุมค่าใช้จ่ายของเราเอง อาณาจักรของรามกำลังมีการก่อตั้งขึ้นมา ท่านสามารถที่จะมาเป็นเวลาสองสามวันและทำความเข้าใจในสิ่งที่เรากำลังทำและเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของเรา ผู้คนเหล่านั้นไม่เชื่อในอำนาจการปกครองและเหตุนี้เองพวกเขาจึงได้จับสิ้นการปกครองของราชา ในเวลานี้พวกเขาเองก็กลับมามาไม่ประธาณและเหตุนี้เองพวกเขาจึงไม่ได้เป็นที่ชื่นชอบ ตามละครพวกเขาก็ไม่สามารถถูกตำหนิด้วย เราเล่นบทบาทของเราในสิ่งใดก็ตามที่เกิดขึ้นในละคร บทบาทของการก่อตั้งก็คงอยู่มาทุกจวงจรผ่านพ่อ ลูกๆ ก็ครอบคลุมค่าใช้จ่ายของตัวเอง ด้วยการทำตามศรัทธาลูกๆ ก็ใช้จ่ายอย่างเหมาะสมและสร้างอาณาจักรของตัวเองและไม่มีใครอื่นรู้เกี่ยวกับสิ่งนี้ ชื่อของลูก “นักรบนิรนาม” มีชื่อเสียงโด่งดังมาก ในความเป็นจริงไม่มีนักรบนิรนามในกองทัพนั้น มีการเก็บทะเบียนประวัติของทหารไว้ เป็นไปไม่ได้ที่ชื่อหรือหมายเลขของใครบางคนคนจะไม่ได้รับการลงทะเบียน ในความเป็นจริงลูกคือ นักรบนิรนาม ชื่อของลูกไม่ได้มีการกล่าวถึงในทะเบียนใดๆ ลูกไม่ได้มีอาวุธใดๆเลย ไม่มีความรุนแรงทางร่างกายใดๆที่นี้ ลูกกำลังเอาชนะโลกด้วยพลังของโยคะ พระเจ้าคือผู้ทรงพลังอำนาจและลูกกำลังรับพลังจากท่านด้วยการจดจำระลึกถึง ลูกมีโยคะกับพ่อเพื่อที่จะกลับมาสโตประธาณ เมื่อลูกกลับมาสโตประธาณลูกก็ต้องการอาณาจักรที่สโตประธาณ เวลานั้นลูกกำลังก่อตั้งสิ่งนั้นด้วยการทำตามศรัทธา ผู้ที่คงอยู่แต่ไม่ได้ปรากฏตัวให้เห็นก็กล่าวได้ว่าแฝงตัว ลูกไม่สามารถมองเห็นชีพบาบาด้วยดวงตาทั้งสอง ลูกนั้นแฝงตัวและลูกกำลังประกาศสิทธิ์ในพลังจากท่านอย่างแฝงตัว ลูกเข้าใจว่าลูกกำลังจะกลับมาบริสุทธิ์จากไม่บริสุทธิ์และเพียงผู้ที่บริสุทธิ์เท่านั้นที่มีพลัง ลูกทั้งหมดจะบริสุทธิ์ในยุคทอง พ่อบอกลูกถึงเรื่องราวของ 84 ชาติเกิดของลูก ลูกได้รับพลังจากพ่อ ลูกกลับมาบริสุทธิ์และแล้วจะปกครองอาณาจักรของโลกที่บริสุทธิ์ ไม่มีใครสามารถเอาชนะโลกด้วยพลังทางกายภาพได้ นี่คือเรื่องของพลังโยคะ ผู้คนเหล่านั้นก็ต่อสู้อบรมแต่ลูกได้รับอาณาจักรในมือของลูก พ่อคือผู้ทรงพลังอำนาจและตั้งนั้นลูกควรรับพลังจากท่าน เวลานั้นลูกรู้จักพ่อและตอนเริ่ม ตอนกลาง และตอนจบของสิ่งสร้าง ลูกรู้ว่าเพียงลูกเท่านั้นคือผู้คงกงจักรแห่งการตระหนักรู้ในตนเอง ไม่ใช่ทุกคนมีสำนึกนี้ ลูกๆ ควรจะมีสำนึกนี้เพราะเพียงลูกเท่านั้นที่ได้รับความรู้นี้ ผู้คนที่อยู่ภายนอกเหล่านั้นไม่สามารถเข้าใจสิ่งนี้ เหตุนี้เองพวกเขาจึงไม่ได้รับอนุญาตให้มาในหมู่มุมนี่ ทุกคนร้องเรียกหาพ่อผู้ชำระให้บริสุทธิ์แต่ไม่มีใครคิดว่าตนเองนั้นเป็นผู้ที่ไม่บริสุทธิ์ พวกเขาเพียงแค่เฝ้าแต่ร้องเพลงว่า ผู้ชำระให้บริสุทธิ์คือรามที่เป็นของสีดา ลูกทั้งหมดคือเจ้าสาวและพ่อคือเจ้าบ่าว ท่านมาเพื่อประธาณการหลุดพ้นจากบาปและความไม่บริสุทธิ์แก่ทุกคน ท่านประดับประดาลูกๆ ลูกได้รับสองเครื่องยนต์ รถโรลส์-รอยซ์นั้นก็มีเครื่องยนต์ที่ดีมาก พ่อก็เป็นเช่นนั้นด้วยเช่นกัน ลูกพูดว่า โอ้ ผู้ชำระให้บริสุทธิ์ได้โปรดมา! ทำให้เราบริสุทธิ์และพาเรากลับไปกับท่าน ลูกทั้งหมดกำลังนั่งที่นอย่างสงบ ลูกไม่ได้เล่นเครื่องดนตรีใดๆเลย ไม่มีเรื่องของความยากลำบากใดๆ เฝ้าแต่จดจำพ่อขณะที่เดินเห็นและเคลื่อนไหวไปมา เฝ้าแต่ชี้หนทางให้แก่ใครก็ตามที่ลูกพบ พ่อพูดว่า เมื่อลูก

พบผู้เลื่อมใสศรัทธาของพ่อหรือของลักษมีและนารายณ์ หรือของราตรีและกฤษณะลูกต้องให้ทานกับพวกเขา อย่าได้สูญเสียด่างเหล่านี้ การให้ทานจะให้แก่ผู้ที่มีค่าที่จะได้รับสิ่งเหล่านั้น ผู้ที่ไม่บริสุทธิ์ก็เฝ้าแต่ให้ทานแก่มนุษย์ที่ไม่บริสุทธิ์ พ่อคือผู้ทรงพลังอำนาจ ลูกรับพลังจากท่านและกลายเป็นผู้ที่สูงส่งที่สุด เมื่อราวันมาก็มีการบรรจบพบกันในเวลานั้นด้วย: ของยุคเงินและยุคทองแดง นี่คือการบรรจบกันของยุคเหล็กและยุคทอง ลูกต้องเข้าใจทุกสิ่งเช่นนั้น ความรู้นี้คงอยู่เป็นเวลายาวนานเท่าไร และความเลื่อมใสศรัทธาคงอยู่มาเป็นเวลายาวนานเท่าไร และแล้วลูกก็ต้องอธิบายสิ่งเหล่านี้ให้แก่ผู้อื่น สิ่งหลักคือการจดจำพ่อที่ไม่มีขีดจำกัด เมื่อพ่อที่ไม่มีขีดจำกัดมาการทำลายล้างก็เกิดขึ้นด้วยเช่นกัน สงครามมหากาฬจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่? เมื่อพระเจ้าได้สอนราชาโยคะ ลูกสามารถเข้าใจว่าการเริ่มต้นของโลกใหม่และการสิ้นสุดของโลกเก่านี้หมายถึงการทำลายล้างต้องเกิดขึ้น โลกนั้นอยู่ในความมืดสนิท เวลานี้โลกต้องถูกปลุกให้ตื่นขึ้น โลกนั้นเคยหลับใหลมาเป็นเวลาถึงครึ่งวาระ พ่ออธิบายว่า พิจารณาว่าตนเป็นดวงวิญญาณและมองดูผู้อื่นด้วยสายตาของความเป็นพี่น้องเพศชาย และแล้วเมื่อลูกให้ความรู้แก่ใครก็ตามก็จะมีพลังในคำพูดของลูก เป็นดวงวิญญาณที่กลับมาบริสุทธิ์และไม่บริสุทธิ์ เมื่อดวงวิญญาณกลับมาบริสุทธิ์เขาก็จะได้รับรางวัลที่บริสุทธิ์ เขาไม่สามารถได้รับรางวัลนั้นในเวลานี้ ทุกคนต้องกลับมาบริสุทธิ์ บางคนจะกลับมาบริสุทธิ์ผ่านพลังของโยคะและผู้อื่นผ่านการลงโทษ การจาริกแสวงบุญแห่งการทรงจำระลึกถึงนั้นต้องการความพยายาม บาบายังคงเป็นแรงบันดาลใจให้ลูกฝึกฝนสิ่งนี้ต่อไป เมื่อลูกไปที่ไหนก็ตาม จงไปในการจดจำระลึกถึงบาบา เช่นที่นักบวชไปในทุกหนแห่งอย่างเงียบๆ ในความทรงจำระลึกถึงพระคริสต์ พวกเขาเฝ้าแต่จดจำพระคริสต์ ผู้คนของบารัตก็จดจำผู้คนมากมาย พ่อพูดว่า อย่าได้จดจำใครนอกจากผู้เดียว เราประกาศสิทธิ์ต่อการหลุดพ้นและการหลุดพ้นในชีวิตจากพ่อที่ไม่มีขีดจำกัด การหลุดพ้นในชีวิตได้รับในหนึ่งวินาที ในยุคทองทุกคนได้รับการหลุดพ้นในชีวิต ในขณะที่ในยุคเหล็กทุกคนอยู่ในชีวิตของบ่วงพันธะ ไม่มีใครรู้ถึงสิ่งเหล่านี้ พ่อที่ไม่มีขีดจำกัดอธิบายสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดแก่ลูกๆ และแล้วลูกๆ ก็ต้องเปิดเผยพ่อ พ่อเฝ้าแต่ท่องทั่วๆ ไปทุกหนแห่ง เป็นหน้าที่ของลูกที่จะให้สาสน์แก่มนุษย์ว่านี่คือยุคบรรจบพบกันที่เป็นสิริมงคลที่สุด พ่อที่ไม่มีขีดจำกัดได้มาเพื่อให้มรดกที่ไม่มีขีดจำกัด พ่อพูดว่า จดจำพ่อผู้เดียวเท่านั้นอย่างสม่ำเสมอและบาบของลูกจะได้รับการปลดปล่อย บาบของลูกจะถูกตัดออกไป นี่คือการที่แท้จริงที่พระเจ้าสอนลูก ลูกได้ตกลงมาด้วยการทำตามการกำหนดของมนุษย์ ในขณะที่ลูกประกาศสิทธิ์ในมรดกของลูกโดยการทำตามคำแนะนำของพระเจ้า สิ่งหลักคือ ขณะที่เราเดินเห็น นั่ง และเคลื่อนไหวไปมาเฝ้าแต่จดจำพ่อและให้คำแนะนำของพ่อ ลูกก็มีเข็มกลัดติดหน้าอกอยู่กับลูกและก็ไม่เป็นไรถ้าหากลูกจะให้เข็มนั้นไปฟรีๆ แต่จงให้แก่ผู้ที่มีค่าเท่านั้น พ่อพ่อบนกับลูกๆ ลูกนั้นจดจำพ่อทางร่างของลูกและลูกก็ยังสัมผัสพ่อเหนือโลกของลูก! ลูกไม่ละอายหรือ? ลูกเป็นของหนทางของการครองเรือนที่บริสุทธิ์และเวลานี้ลูกต้องกลายเป็นเช่นนั้นอีกครั้ง ลูกคือผู้ที่ได้ทำข้อตกลงกับพระเจ้า ตรวจสอบภายในตนเองว่า สติปัญญาของฉันทันเร่งร้อนไปที่ไหนหรือไม่? ฉันทันจดจำพ่อเป็นเวลานานเท่าไร? พ่อพูดว่า ตัดขาดจากทุกคนอื่นและเชื่อมโยงตัวลูกเองกับพ่อผู้เดียว ลูกต้องไม่ทำความผิดใดๆ ในสิ่งนี้ ได้เคยอธิบายแก่ลูกแล้วเช่นกันว่า มองดูผู้อื่นด้วยสายตาของความเป็นพี่น้องและลูกจะไม่สังเกตเห็นร่างกายของพวกเขา และแล้วสายตาของลูกจะไม่เสียไป นี่คือการจุดหมายปลายทาง เพียงในเวลานี้เท่านั้นที่ลูกได้รับความรู้นี้ ทุกคนนั้นพูดถึงพี่น้อง ผู้คนก็พูดว่านี่คือความเป็นพี่น้อง นั่นเป็นสิ่งดี เราคือลูกๆ ของพ่อสูงสุด ดวงวิญญาณสูงสุด แล้วเหตุใดเราจึงนั่งที่นี่เมื่อพ่อกำลังก่อตั้งสวรรค์แล้ว? เฝ้าแต่อธิบายในลักษณะนี้และสร้างความก้าวหน้าต่อไปเรื่อยๆ พ่อต้องการลูกสาวที่มีค่าและมีประโยชน์ต่องานรับใช้จำนวนมาก ศูนย์ต่างๆ จะยังเปิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ลูกๆ บางคนมีความเข้าใจในการนำคุณประโยชน์มาให้แก่ผู้คนมากมาย อย่างไรก็ตามครูผู้ที่คุณแลทุกคนก็ต้องเป็นมหาระตีสี่ที่ดีด้วยเช่นกัน ครูก็ตามลำดับกันไปเช่นกัน พ่อพูดว่า ที่ใดมีวัดของลักษมีและนารายณ์ ที่ใดมีแม่ น้ำคงคา ที่นั่นจะมีผู้คนมากมาย ลูกควรจะไปที่นั่นและทำงานรับใช้ที่นั่น อธิบายแก่พวกเขาว่า พระเจ้าพูด ตัณหาราคะคือศัตรูที่ยิ่งใหญ่ที่สุด เฝ้าแต่ทำงานรับใช้ตามศรัทธา นี่คือการครอบครองของพระเจ้าของลูก ลูกมาที่นี่และอยู่ในบัทตีเป็นเวลา 7 วันและอยู่กับครอบครัวนี้ ลูกๆ ควรจะมีความสุขอย่างมาก พ่อที่ไม่มีขีดจำกัดทำให้ลูกมีโชคหลายล้านเท่า โลกไม่รู้ว่าคุณสามารถสอนลูก ลูกกำลังศึกษาแล้วเรียนที่นี่ ดังนั้นลูกควรจะมีมีความสุขอย่างมาก เรากำลังศึกษาแล้วเรียนเพื่อที่จะกลับมาสูงสุดเหนือสิ่งใด ลูกควรมีความใจกว้างอย่างมาก ลูกกำลังทำให้พ่อเป็นหนี้ลูก ไม่ว่าอะไรก็ตามที่ลูกให้ในนามของพระเจ้าลูกจะได้รับสิ่งนั้นกลับคืนในชาติเกิดต่อไปของลูกใช่ไหม? เมื่อลูกให้ทุกสิ่งแก่บาบา บาบาก็ต้องให้ทุกสิ่งแก่ลูกด้วยเช่นกัน ลูกไม่ควรจะมีความคิดว่า ฉันให้แก่บาบาแล้ว ผู้คนมากมายคิดว่า ฉันให้มากขนาดนี้แล้วทำไมฉันถึงไม่ได้รับการต้อนรับขั้นสูงเป็นพิเศษแล้ว? ลูกได้ให้ข้าวหนึ่งกำมือและได้รับอำนาจในการปกครองโลก บาบาคือผู้ประทาน ราชานั้นสูงส่ง เมื่อเราได้พบราชาเป็นครั้งแรกเราให้ของขวัญแก่ท่านแต่ท่านก็จะไม่มีวันรับสิ่งนั้นด้วยมือของท่านเอง ท่านก็จะบ่งบอกว่าลูกควรให้ของขวัญนั้นกับเลขานุการของท่าน ซึ่งบาบาคือผู้ประทาน ดังนั้นท่านจะรับจากลูกได้อย่างไร? ผู้เดียวนั้นคือพ่อที่ไม่มีขีดจำกัด ลูกได้ให้ของขวัญแก่ท่าน แต่บาบาจะให้ลูกเป็นการตอบแทนถึงร้อยเท่า ดังนั้นลูกไม่ควรที่จะมีความคิดว่าลูกได้ให้แก่บาบา คิดเสมอว่าลูกกำลังรับ ลูกจะกลายเป็น

มหาเศรษฐีที่นั่น ลูกกำลังกลายเป็นผู้ที่มีโชคหลายล้านเท่าในทางปฏิบัติ ลูกมากมายมีความใจกว้างในขณะที่คนอื่นๆ หลายคนยังคงตระหนี่ถี่เหนียว พวกเขาไม่แม้กระทั่งเข้าใจว่าพวกเขาจะกลายเป็นมหาเศรษฐี เรากำลังจะกลับมามีความสุขอย่างมาก เมื่อพระเจ้าผู้เป็นพ่อไม่ปรากฏตัว ท่านจะให้ผลทางอ้อมเป็นระยะเวลาชั่วคราวแก่ลูก เมื่อท่านปรากฏตัว ท่านให้แก่ลูกเป็นเวลาถึง 21 ชาติเกิด มีการจดจำกันว่าคัมภีร์ของซิปบาบานั้นเปี่ยมล้น ดุสิตมีลูกมากมายแต่ไม่มีใครรู้ว่าใครให้อะไร พ่อรู้และกระเป่า(บราห์มา)ที่พ่ออาศัยอยู่ก็รู้ ท่านมีความธรรมดาอย่างแท้จริง เนื่องจากสิ่งนี้เมื่อลูกๆ ไปจากที่นี่ ความซาบซึ้งก็หายไป เมื่อไม่มีความรู้และโยคะนี้การประทะเล็กน้อยๆ ก็คงดำเนินต่อไป มายาก็ทำให้แม้กระทั่งลูกที่ดีพ่ายแพ้ มายาทำให้พวกเขาหันเหไปจากพ่อ ลูกไม่สามารถจดจำพ่อที่ลูกมาหาได้หรือ? ควรจะมีความสุขภายในอย่างมาก วันนั้นจะมาถึงที่ซึ่งลูกเคยพูดว่า เมื่อพ่อมา, เราจะเป็นของพ่อ พระเจ้ามาและนำลูกมาเลี้ยงดู และดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าลูกเป็นผู้ที่มีโชคอย่างมาก ลูกควรจะอยู่อย่างมีความสุขมากแต่มายาทำให้ลูกสูญเสียความสุขของลูก อัจชะ

ถึงลูกๆ ที่สุดแสนหวาน ผู้เป็นที่รักยิ่ง ที่จากหายไปนาน เวลานี้ได้พบพานอีกครั้ง รัก ระลึกถึง และสวัสดีตอนเช้า จากแม่ พ่อ บัณฑิตา พ่อทางจิตพูดนมัสตกับลูกๆ ทางจิต

สาระสำหรับการสร้างสมเพื่อการเป็นตัวของคุณรู้ คุณธรรม และการจดจำระลึกถึง:

1. พระเจ้านำเรามาเลี้ยงดู ท่านได้กลายเป็นครูของเราและสอนเรา จดจำโชคหลายล้านเท่าของลูกและอยู่อย่างมีความสุข
2. ทำให้สายตาของลูกมั่นคง เราดวงวิญญาณเป็นพี่น้องเพศชาย อย่าได้มองดูที่ร่างกาย หลังจากที่ทำข้อตกลงกับพ่อ อย่านำได้ปล่อยให้สติปัญญาของลูกเร่ร่อน

พร: พร: ขอให้ลูกเป็นดวงวิญญาณที่สูงส่งและได้รับความรักและความร่วมมือที่ไม่สิ้นสุดด้วยพลังของความสัมพันธ์ของลูกในชีวิตทางจิตนี้

ในชีวิตทางจิตนี้ ลูกๆ ได้รับพลังของความสัมพันธ์ใน 2 ทาง นั่นคือการมีความสัมพันธ์ทั้งหมดกับพ่อ และสองคือความสัมพันธ์ที่ลูกมีกับครอบครัวที่สูงส่งของลูก ด้วยความสัมพันธ์เหล่านี้ ลูกจะยังเฝ้าแต่ได้รับความรักที่ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน ความรักที่ไม่สิ้นสุดและความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง ดังนั้นลูกมีพลังแห่งความสัมพันธ์ด้วยเช่นกัน ลูกเป็นดวงวิญญาณที่ได้รับพรผู้ที่มีพลังแห่งชีวิตที่สูงส่งและเป็นทางจิตจนลูกไม่ต้องร้องขอ (arzi) แต่เป็นผู้ที่ยังคงมีความสุข (razi) อย่างสม่ำเสมอ

คติพจน์: ทำแผนขณะที่อยู่อย่างปราศจากร่างและในฐานะผู้สังเกตการณ์ที่ละวางแล้วลูกจะทำให้สภาพของลูกเรียบง่ายในไม่กี่วินาที

***** โอม ชานติ *****